
 

คําถาม – คําตอบ (เพิ่มเติมจากที่ประชุม) ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ในงาน Meet the Dean : คณบดีพบประชาคม  

ประจําปี 2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ลากิจต่างประเทศท าไมไม่มีในระบบการลา  

ตอบ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการลาออนไลน์ คาดว่าจะทดลองใช้งานได้ในปีงบประมาณ 2562 

2. ท าไมถึงอนุมัติการลาให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนลาติดกันเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ปีละ 2-3 ครั้ง  

ตอบ เรื่องนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งจะพิจารณาโดยอ้างอิงจากหลักการที่ว่าไม่มี   

ผลกระทบกับงานหลัก 

3. จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะโอนย้ายบุคลากรเงินรายได้มาแทนที่บุคลากรเงินอุดหนุนที่เกษียณตามอายุงาน 

ตอบ ต าแหน่งข้าราชการเกษียณ คณะต้องแจ้งยุบเลิก และมหาวิทยาลัยจัดสรรคืนมาเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย เงินเดือนอัตราแรก บรรจุ เช่น สายสนับสนนุ ป.ตรี บรรจุที่ 19,500 บาท ป.โท 22,750 

บาท 

4. อยากทราบหลักการในการพิจารณาบุคลากรให้เป็นพนักงานเงินอุดหนุน เนื่องจากบางท่านอยู่มานาน

แต่ยังเป็นเงินรายได้  

ตอบ  1. เป็นต าแหน่งที่บรรจุจากผู้ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป โดยอิงหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

        2. เป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไปและมีผลการประเมิน PA ดังนี้ กรณเีป็น

ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาน้อยกว่า 3 ปี ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามจ านวนปี

ที่ท างาน กรณผีู้ปฏิบัติงานที่ท างานมากกว่า 3 ปี ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปี

ย้อนหลัง (ปี 2558-2560) โดยทั้ง 2 กรณีนั้น คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องอยู่ใน

ระดับ “ดี” หรือ 70 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาความเป็นสาขาขาดแคลน และ

พันธกิจที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแนวทางในการคัดเลือก  

        3. คณะวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาใช้อัตราให้ครบตามกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้มา

โดย ค านวณให้สามารถเปลี่ยนประเภทการจ้างให้ได้จ านวนมากที่สุด โดยอิงแนวทางการพิจารณาข้อ 1 

– ข้อ 2 ข้างต้น 

        4. ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัตงิานภาควิชา/หน่วยงาน คณะกรรมการฯ จะให้หัวหน้าภาควิชา/

หน่วยงาน เป็นผู้จัดล าดับ และเสนอมายังคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ ที่คณะวิทยาศาสตร์

แต่งตั้งข้ึนจะพิจารณา และมติกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  



 

5. ขอให้ตีเส้นเหลืองบนถนนใหญ่ด้านประตูทางออกตึกเคมีใหม่ได้มั้ย 

ตอบ คณะฯ ออกหนังสือถึงส านักงานเขตราชเทวีแล้ว รอมาด าเนินการ 

6. คณะมีนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับ Backup ไฟฟ้าหรือระบบเตือนไฟดับ อย่างไร 

ตอบ คณะฯ เสนอของบประมาณ มา 3 ปี แล้ว และปี 2562 ก าลังเสนอของบประมาณเงินอุดหนุน

จากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และมีนโยบายจัดท า Generator ส่วนกลางไว้ให้ใช้งานกรณีฉุกเฉินที่อาคาร

สตางค์ มงคลสุข 

7. เห็นที่หน้า รพ.รามาท าไม้กั้นรถแล้วแต่ไม่ได้ใช้ เคยศึกษาหรือไม่ว่าท าไมท าแล้วถึงไม่ใช้เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ  

ตอบ ศึกษาและพิจารณาในแง่มุมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว 

8. อยากทราบว่าคณะใช้เกณฑ์อะไรในการเฉลี่ยการขึ้นเงินเดือนเนื่องจากได้รับคะแนนที่ดีกว่า 90% ทั้ง

สองครั้งแต่เงินเดือนขึ้นน้อย  

ตอบ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และกรรมการประเมินของภาควิชา/หน่วยงานเสนอเลื่อนเงินเดือนมา 

คณะฯ ส่วนกลางพิจารณาอนุมัติตามที่ภาควิชา/หน่วยงานเสนอ 

 

 


